

'โมลิต' ทำนายศก.เป็นรูปตัวยูฐานกว้าง

- ฟิ้นแน่นแต่ไม่ยั้งยึนแน่นะเร่งแก้ 3 ข้อ
 - อย่าเพิ่งดีใจแค่รถป้ายแดงขายดี
 - ได้สินเชื่อติดลบเศรษฐกิจก็โตได้
- 'โมลิต'ชี้เศรษฐกิจถดถอยเพราะนักเศรษฐศาสตร์มองต่างกัน คิงต้องมีความพอดี เลิกแก้ปัญหาแบบไอเอ็มเอฟ ได้สินเชื่อไม่เกี่ยว แม้ติดลบเศรษฐกิจก็โตได้ ระบุฟิ้นแน่นแต่ไม่ยั้งยึนหากยังไม่ถูกทาง ซึ่งเป็นรูปตัวยูฐานกว้าง บริษัทญี่ปุ่นเชื่อต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปี เศรษฐกิจถึงเข้าสู่ภาวะปกติ ชี้มาตรการกระตุ้นของรัฐได้ผล ค่าเงินที่ 38.60 บาท/ดอลลาร์เหมาะสมสุด

เมื่อคืนวันที่ 18 สิงหาคม ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศไทย ได้จัดงานดินเนอร์ ทอล์ก โดยเชิญนายโมลิต ปิ่นเป็ยวันธุ์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวบรรยายเรื่อง "เศรษฐกิจไทยปี 2000 แลดู

หรือวี" ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจมีความซับซ้อนยุ่งเหยิง มีข้อขัดแย้งที่เพิ่งแล้วถดถอย คนเองแม้ทำงานด้านนี้อยู่ทุกวันก็ถดถอยไปด้วย เหตุนี้นักเศรษฐศาสตร์มีหลายสำนัก จึงมองความพอดีไม่ตรงกัน ดังนั้นเศรษฐกิจที่มีความราบรื่นต้องมีความพอดี "เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่แต่เราไม่ได้



โมลิต ปิ่นเป็ยวันธุ์

ในที่สุดก็สร้างปัญหา" นายโมลิตกล่าวว่า นายโมลิตกล่าวว่า ขณะนี้บางคนกำลังอธิบายว่าถ้าธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อ การผลิตไม่เกิด ซึ่งไม่จริง เพราะในภาวะเช่นนี้แม้สินเชื่อจะติดลบแต่เศรษฐกิจก็โตได้ ตอนที่นำห้วงคือราคาสินค้าตกไปเรื่อยๆ หรือที่เรียกว่าเงินฝืด "เหตุผลที่เดิมปรกษาเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว แต่เป็นการฟื้นอย่างอ่อนแอและไม่แน่ว่าจะยั้งยึนและราบไคหนีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) ยังไม่ลงก็มีคำถามว่าเศรษฐกิจจะเข้มแข็งได้อย่างไร ส่วนการส่งออกที่ 7 เดือนบวก 0.8% นั้นคิดเป็นดอลลาร์ แต่ถ้าเป็นเงินบาทติดลบ

ให้ความสำคัญกลับเห็นความสำคัญเฉพาะด้านผมมีสำนึกกว่าอะไรที่เกินพอดีไปนานๆ จะไม่ยั้งยึนพวกเราหลายคนเป็นห่วงว่าถ้าเราเน้นด้านใดด้านหนึ่งมาก แม้จะดี

14% ที่น่าห่วงคือการนำเงินในเดือนพฤษภาคมเพิ่ม 23% ราคาสินค้า ราคาสินค้าคงเดิมไปหมด ถ้าเป็นอย่างนี้ขายแน่เพราะจะทำให้การเกินดุลการค้าลดลงเรื่อยๆ "4พคฯ เชาดีใจ ถ้าเป็นผมคงร้องไห้"

นายโมลิตกล่าวว่า ในปี ค.ศ.2000 หรือปี 2543 รัฐบาลควรเร่งทำ 3 มาตรการเพื่อไม่ให้ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจจากชาวจีนเป็นรูปตัวยูที่มีฐานกว้าง คือ 1.รักษาความพอดี เลิกแก้ปัญหาแบบไอเอ็มเอฟ ที่ชีวิตแก้ปัญหาสถาบันการเงิน แล้วอีกเงินมีชาชาแล้วยั้งยึนมาเพิ่มภาคการผลิต แต่ต้องทำทุกอย่างควบคู่กันไป 2.ต้องปฏิรูปด้วยการสร้างดี มองให้มีความสามารถในการช่วยตัวเอง แต่ไม่ใช่ปฏิรูปแบบไอเอ็มเอฟด้วยการขายรัฐวิสาหกิจหรือขายทุกอย่างไปหมด สำหรับตัววินั้นไม่กิดแน่นอน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายสาวิณะ คุวาจะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(เจโทร) เปิดเผยผลสำรวจภาวะความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในไทยปี 2542 ว่า มีการออกแบบสำรวจทั้งสิ้น 1,145 บริษัท ตอบกลับมา 371 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่

เห็นว่าช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งหลังปี 2541 โดยผู้ประกอบการมีภาวะประกอบการดีขึ้น เพิ่มจาก 27% เป็น 28% ขณะที่กลุ่มที่รู้สึกว่าการส่งออก ลดลงจาก 55% เหลือ 37% เนื่องจากธุรกิจมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน แต่อุตสาหกรรมที่ยังไม่ดีขึ้นได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง "คาดว่าเศรษฐกิจแต่ละองค์กรจะฟื้นตัวไปสู่ภาวะปกติได้ภายใน 6 เดือนถึง 3 ปี ธุรกิจที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้เร็ว ได้แก่ เครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลสำหรับขนส่ง"

นายคุวาจะกล่าวว่า ส่วนค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่แต่ละประเภทธุรกิจสามารถจะสร้างผลกำไรจากการส่งออกได้ จะอยู่ระหว่าง 35.8-37.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 36.60 บาทต่อดอลลาร์ และเห็นว่าสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากขึ้น ทำให้ปีนี้ผลประกอบการต่างๆ น่าจะดีขึ้น ซึ่งการสำรวจได้ทำขึ้นก่อนรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา